

Chiều ngày 09/09/2023, hòa cùng không khí vui tươi của những ngày đầu năm học mới, trường THCS Lương Thế Vinh phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường năm học 2023 – 2024

Về dự Hội nghị có sự hiện diện của:

Thầy Phạm Anh Tuấn – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

Bác Nguyễn Văn Nhâm – Phó ban Đại diện CMHS năm học 2022-2023

Cùng Ban đại diện phụ huynh học sinh đến từ 12 lớp và GVCN của các lớp cũng về dự với Hội nghị.

Tại Hội nghị, bác Nguyễn Văn Nhâm – Phó ban Đại diện CMHS đã báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua và đưa ra phương hướng hoạt động của Ban đại diện CMHS trong năm học 2023-2024. Trong báo cáo, bác đã ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã đạt được, bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên và chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.

Cũng trong Hội nghị, thầy Phạm Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong năm học 2022 – 2023, đặc điểm tình hình của nhà trường, định hướng cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu năm học 2023- 2024. Sau phần báo cáo, thầy Hiệu trưởng cũng giải trình những thắc mắc của PHHS trong hội nghị tại lớp. Đại diện phụ huynh đến từ các lớp đã có những trao đổi rất sôi nổi để đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của nhà trường. Đa số quý phụ huynh đã thống nhất với những kế hoạch nhà trường xây dựng và cũng bày tỏ sự tin tưởng vào công tác giảng dạy và giáo dục chung của nhà trường.

Tại hội nghị, Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhà trường năm học 2023 - 2024 cũng chính thức được ra mắt.

Qua Hội nghị có thể thấy được sự quan tâm, đồng hành của toàn thể các quý vị phụ huynh với các hoạt động của Trường Tiểu học Lý Nam Đế, thể hiện sự gắn bó đồng lòng thống nhất thành một khối giữa nhà trường và gia đình để mang đến những điều kiện học tập và phát triển tốt nhất cho các con học sinh.

Sự tin tưởng, những lời cảm ơn đầy tình cảm của các bậc cha mẹ gửi gắm sẽ là động lực rất lớn để tập thể CBGVNV của nhà trường nỗ lực hơn trong công tác giảng dạy mang đến những giờ học chất lượng vì sự phát triển toàn diện của các con học sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:



